

# Giá thành hút thai chân không hết bao tiền?

Hút thai là biện pháp được nhiều nữ giới chọn lựa tiến hành để bài tiết. Song nữ giới lại đắn đo về mức chi phí thực hiện thủ thuật. Vì thế, nên bài viết sau đây giới thiệu đến các phái nữ về thông tin giá thành nạo hút thai để phái đẹp nắm rõ và khả năng chủ động tài chính, phái yếu có thể tham khảo nhé.

## Hút thai chân không là gì?

Hút thai chân không là một biện pháp bỏ thai an toàn, tính hữu hiệu cao & cần được tiến hành bởi các bác sĩ có chuyên môn cao và làm ở trung tâm y tế đáng tin cậy. Giải pháp này dùng, dụng cụ chuyên nghiệp để tống xuất bào thai ra khỏi dạ con. Tiểu phẫu này thường được tiến hành ở một vài tuần đầu của thời kỳ mang thai và được thực hiện trong hiện trạng phụ nữ mang thai ổn định, không có dấu hiệu bị lây bệnh.

## Các bước hút thai an toàn.

Các bước hút thai chân không được tiến hành theo quy trình sau:

- Bước 1: khám sức khỏe thai phụ

Mới đầu trước khi tiến hành thủ thuật là bác sĩ chuyên khoa sẽ thăm khám để xác định tuổi thai nhi, kích cỡ thai nghén và hiện trạng của sức khỏe giúp đảm bảo quá trình thực hiện an toàn.

- Bước 2: thực hiện hút thai chân không

Tiếp đó bác sỹ sẽ đưa bà bầu vào phòng nạo thuật để thực hiện tiểu phẫu. Bác sỹ sẽ chích thuốc gây mê cho phụ nữ có bầu để giảm bớt cơn đau. Tiếp đến thầy thuốc dùng nạo hút thai đưa vào buồng dạ con, đầu phía ngoài sẽ nối với thiết bị chân không. Vào thời gian này thầy thuốc chuyên khoa sẽ thực hiện thủ thuật hút thai, thời kỳ thực hiện khoảng 10 - 15 phút.

- Bước 3: chăm sóc sau nạo hút thai

Sau khi tiến hành thủ thuật, người nhiễm bệnh sẽ được bảo tồn cơ sở y tế khoảng ba mươi phút đến 1 tiếng để theo dõi sức khỏe. Trong trường hợp phụ nữ mang thai không có dấu hiệu nào bất thường thì có thể ra về. Trong khoảng thời gian đó bác sỹ cũng tư vấn thực đơn và khám lại để thăm khám lại sức khỏe cơ thể.



## **Giá tiền nạo hút thai bao nhiêu tiền?**

Chi phí nạo hút thai tại một số trung tâm y tế tại Hà Nội có mức giá khoảng 3.200.000 VNĐ trở lên. Đồng thời thì [giá hút thai](#) chân không tại Hà Nội sẽ có những chênh lệch riêng biệt và chịu tác động bởi một vài nhân tố như:

### **1. Giá tiền thăm khám ban đầu**

Khi đến hút thai thầy thuốc sẽ thăm khám sức khỏe thai phụ và bào thai. Điều này định vị trạng thái sức khỏe thể chất mẹ bầu và lứa tuổi thai nghén, kích cỡ của bào thai. Phụ nữ mang thai an tâm bởi chi phí thăm khám ban đầu này chiếm phần nhỏ trong tổng giá thành hút thai.

### **2. Giá tiền hút thai chân không tùy thuộc vào sức khỏe thai phụ**

Giải pháp nạo hút thai này áp dụng khi bào thai nhỏ, ở một vài tuần đầu tiên của thai kỳ. Đối với những bà bầu có đủ điều kiện sức khỏe, không mắc những chứng bệnh như phụ khoa, bệnh tim mạch,... thì mới đảm bảo yêu cầu để tiến hành. Còn với tình huống với những người mẹ bị lây bệnh lý trên thì phụ nữ mang thai phải điều trị một số chứng bệnh đó trước rồi mới thực hiện thủ thuật. Thế nên, giá tiền chữa trị bệnh sẽ tốn kém hơn so với phụ nữ mang thai khỏe mạnh.

### **3. Lứa tuổi của thai nghén cũng ảnh hưởng đến giá tiền phụ nữ mang thai**

Tình huống bào thai nhỏ, tuần tuổi ít thì quá trình nạo hút thai sẽ dễ dàng & bảo đảm an toàn hơn thì chi phí thực hiện thủ thuật sẽ không cao. Còn đối với trường hợp thai lớn tuổi, kích cỡ hơi to thì nên sử dụng công nghệ phức tạp hơn nên do đó chi phí hút thai cũng vẫn tăng thêm.

### **4. Máy móc y tế, chuyên môn của thầy thuốc chuyên khoa**

Thủ thuật được tiến hành bởi các bác sĩ chuyên khoa có kiến thức chuyên ngành cao, kinh nghiệm công tác dày dặn, kỹ thuật vững chắc. Bên cạnh đó, máy móc y tế hiện đại và tiên tiến giúp ích quá trình thực hiện thủ thuật xảy ra an toàn & hiệu quả cao. Vì vậy giá tiền thực hiện thủ thuật sẽ cao hơn so với việc tiến hành tiểu phẫu bởi bác sĩ trình độ chuyên môn kỹ năng kém, non trẻ.

### **5. Địa điểm y tế thực hiện tiểu phẫu**

Phụ nữ mang thai chọn lọc thực hiện thủ thuật tại địa chỉ y tế đảm bảo tin cậy, cơ sở hạ tầng tân tiến, trang thiết bị máy móc y tế được đầu tư thì giá thành hút thai chân không sẽ cao. Phụ nữ mê

say rẻ lựa chọn địa chỉ y tế không bảo đảm uy tín, trang thiết bị xuống cấp không cung ứng được quá trình tiểu phẫu sẽ dẫn tới nguy hại. Một số trường hợp có thể diễn ra như mẹ bầu bị mất máu, tổn thương tử cung, sót thai,....

Chưa kể đến thì phái yếu chọn lựa cơ sở y tế ngoài công lập uy tín thì chi phí tiến hành sẽ đắt hơn trung tâm y tế công lập uy tín. Nhưng mà thì mức giá thành không chênh lệch nhau tương đối nhiều.

## **6. Chi phí phát sinh**

Ngoài giá tiền thực hiện phẫu thuật hút thai chân không thì phái đẹp nên chuẩn bị sẵn sàng thêm một khoản chi phí nhỏ nữa gọi là phí ngoài. Những chi phí phát sinh khả năng kể đến như: giá thành đi đứng, chi phí ăn uống,... Đối với người có bệnh bị mắc những chứng bệnh phụ khoa thì phải điều trị những căn bệnh này trước khi tiến hành thủ thuật.

## **7. Chi phí tái khám**

Sau khi thực hiện tiểu phẫu, phụ nữ mang thai phải quay trở lại địa chỉ y tế ban đầu để tái khám theo lịch hứa của chuyên gia. Việc đó khám sức khỏe mẹ bầu, xét nghiệm phẫu thuật có thực hiện đạt được kết quả hay không và nếu như có biểu hiện bất thường thì sẽ can thiệp kịp thời. Chi phí không quá cao nên phái nữ hãy an tâm nhé.

## **Thực hiện nạo hút thai an toàn ở đâu?**

Chấm dứt thai là quyết định bất tiện đối với chị em phụ nữ, bình thường chỉ thực hiện trong một số nếu như bất đắc dĩ như có thai ngoài ý muốn, sức khỏe thể chất người mẹ không cấp phép hoặc bào thai bị dị tật. Do đó thực hiện hút thai an toàn ở đâu là điều nhiều nữ giới quan tâm tìm hiểu. Phái yếu vẫn không biết chọn lọc địa điểm nào thì có thể vận dụng phòng khám đa khoa Thái Hà có địa chỉ tại số 11 Thái Hà Đống Đa Hà Nội.

Phòng khám Thái Hà là địa chỉ hút thai chân không uy tín được cấp giấy phép vận động bởi cơ quan quản lý. ở đây tập hợp những vị bác sĩ chuyên khoa xuất chúng về phụ sản nên phụ nữ yên lòng về trình độ kỹ năng, kinh nghiệm làm việc. Phác đồ tiến hành thủ thuật được họ tuân theo đúng quy định, chuẩn chỉ cam đoan an toàn và hiệu quả như mong ước.

Hạ tầng & công cụ y tế ngay từ đầu thành lập đã được chú trọng đầu tư. Phòng tiến hành tiểu phẫu được rửa ráy thật sạch, khác biệt được trang bị các trang thiết bị máy móc y tế hiện đại, tiên tiến. Công cụ y tế được du nhập từ ngoại quốc, kỹ thuật cao giúp đỡ quá trình tiến hành hút thai chân không.

Giá tiền thực hiện thủ thuật tại trung tâm y tế được công khai, công khai và kê khai rõ rệt. Phái nữ sẽ được bác sĩ chuyên khoa & nhân viên y tế sẽ giải đáp cụ thể, tận tường trước khi tiến hành thủ thuật nạo hút thai.

Chị em vẫn còn những gì câu hỏi thì có thể gọi ngay đến đường dây nóng 0325780327 của phòng khám đa khoa 11 Thái Hà để được bác sĩ tư vấn hỗ trợ nhiệt liệt và hoàn toàn miễn phí.